

Số 22 /SYT-VP
V/v sử dụng phần mềm quản lý
văn bản và điều hành công việc
VNPT iOffice

Hà Giang, ngày 16 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị y tế trong toàn ngành

Thực hiện công văn số 3939/UBND-CNGTXD ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Hà Giang về việc triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc VNPTiOffice; công văn số 382/UBND-CNGTXD ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc đơn đốc thực hiện, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc VNPTiOffice.

Để thuận lợi cho công tác lãnh chỉ đạo của ngành và liên thông hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành trên toàn tỉnh hướng tới chính phủ điện tử theo như lộ trình. Sở Y tế đã phối hợp với VNPT Hà Giang triển khai tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc VNPT iOffice cho các đơn vị trực thuộc Sở, các đơn vị y tế tuyến huyện đã được VNPT phối hợp với UBND các huyện triển khai tập huấn tại các huyện. Ngày 10/3/2016 Sở Y tế Hà Giang đã có thông báo số 27/TB-SYT về việc chính thức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc VNPT iOffice từ ngày 15/3/2016 thay phần mềm M-OFFICE. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn có một số vướng mắc phát sinh, để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện không làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Trong quá trình thực hiện hệ thống phần mềm còn vướng mắc trong phân hệ cấp số văn bản đi và một số nội dung khác vì vậy Sở Y tế đã phối hợp và yêu cầu VNPT Hà Giang chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian VNPT Hà Giang chỉnh sửa phần mềm Sở Y tế tiến hành gửi song song văn bản trên cả 2 hệ thống VNPT iOffice và hệ thống M-OFFICE cũ. Các đơn vị, cá nhân truy cập đồng thời cả hai hệ thống để lấy văn bản và làm quen dần với phần mềm mới, sau khi VNPT Hà Giang chỉnh sửa hoàn thiện sẽ có thông báo điều chuyển sang hệ thống mới.

2. Theo thỏa thuận ký kết hợp tác giữa VNPT Hà Giang và Sở Y tế Hà Giang đã thống nhất VNPT Hà Giang phối hợp với UBND huyện tổ chức triển khai tập huấn cho các đơn vị Y tế trên địa bàn huyện cùng với các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện và cấp tài khoản truy cập phần mềm VNPT iOffice. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện còn chưa thống nhất được tài khoản giữa các đơn vị y tế trên địa bàn huyện và Sở Y tế nên một số đơn vị hiện tại đang có 2 tài khoản. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trước mắt vẫn truy cập bằng tài khoản của huyện đã cấp và sử dụng song song phần mềm M-OFFICE cũ của sở để lấy văn



bản chỉ đạo điều hành sau khi Sở Y tế Hà Giang và VNPT Hà Giang thống nhất sẽ có thông báo và danh sách tài khoản cụ thể đến các đơn vị.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ với ĐC Tạ Văn Khương Chuyên viên văn phòng Sở Y tế, ĐT 0987 443 995.

Nhận được công văn này yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VNPT Hà Giang;
- BGĐ, Các phòng thuộc sở;
- Lưu VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đặng Văn Huynh

